

Pagpapalakas sa mga Albertans na may kapansanan

Pebrero 04, 2025 [Mga katanungan ng media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay maglulunsad ng isang bagong programa para sa mga taga-Alberta na may kapansanan upang makatanggap sila ng suporta na kailangan nila habang tinataguyod ang mga makabuluhang karera.

Ang mga taong may kapansanan ay hindi dapat pumili sa pagitan ng pagkuha ng suporta na kailangan nila at pagkakaroon ng pagkakataon na ituloy ang isang makabuluhang karera. Ang mga Albertans na may kapansanan at ang mga samahan na sumusuporta sa kanila ay nagsabi ng malakas at malinaw na nais nila ang mga suporta na nakakatugon sa kanilang natatanging mga pangangailangan at kakayahan, sa halip na ang kasalukuyang solusyon na isang sukat na akma sa lahat.

Bilang tugon sa kahilingan na iyon, ang gobyerno ng Alberta ay lumilikha ng isang bagong Alberta Disability Assistance Program (ADAP), na ilulunsad sa Hulyo 2026. Ang bagong programa ng benepisyo para sa mga taong may kapansanan ay magbibigay kapangyarihan sa mga Albertans na may kapansanan upang ituloy ang pagtupad ng mga oportunidad sa trabaho habang patuloy na tumatanggap ng mga benepisyo na kailangan nila.

"Ang mga taong may kapansanan ay hindi dapat parusahan sa pagkuha ng trabaho. Ang bawat dolyar na kinikita nila sa isang sahod ay dapat na makatulong na mapabuti ang mga ito, hindi nagbabanta sa kanilang pag-akses sa gamot na kailangan nila. Iyon ang dahilan kung bakit nasasabik akong ipahayag ang bagong programa na Alberta Disability Assistance, at inaasahan kong makita ang positibong epekto nito sa mga Albertans na may kapansanan. "

Jason Nixon, Ministro ng mga Matatanda, Komunidad at Serbisyo sa Panlipunan

Ang ADAP ay maingat na idinisenyo batay sa payo mula sa mga Albertans na may mga kapansanan, na binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga landas sa trabaho para sa mga indibidwal na maaaring magtrabaho ngunit kailangan pa rin ng suporta. Ang

mga Albertans sa ADAP ay makakakuha ng higit pa mula sa pagtatrabaho habang patuloy na natatanggap ang kanilang mga benepisyo sa pananalapi, na may mas mataas na kita kaysa sa anumang iba pang programa. Ang mga taga-Albertans sa ADAP ay makakakuha ng higit pa mula sa pagtatrabaho habang patuloy na tumatanggap ng kanilang mga benepisyo sa pananalapi, anuman ang kanilang kinikita sa trabaho. Ang bagong programang ito ay magsisiguro na mas maraming mga Albertan na may kapansanan ang maaaring magtamasa ng mga benepisyo ng pagtatrabaho tulad ng pagkamit ng isang paycheck o sahod, pagbuo ng mga kasanayan at pagbuo ng mga relasyon, habang tumatanggap pa rin ng mga suporta na nakakatugon sa kanilang natatanging mga pangangailangan at kakayahan.

Sa pamamagitan ng ADAP, ang mga Albertans na may kapansanan ay hindi lamang makakatanggap ng mga benepisyo sa pananalapi at kalusugan na inaasahan nila, ngunit magkakaroon din sila ng akses sa mga mapagkukunan at mga gamit na kailangan nila upang makakuha ng mga bagong kasanayan at magtrabaho sa kanilang buong potensyal. Upang suportahan ito, ang gobyerno ng Alberta ay mamumuhunan nang higit pa upang mapalawak ang suporta sa trabaho at hikayatin ang mga tagapag-empleyo sa pribadong sektor na tanggalin ang mga hadlang sa trabaho para sa mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga landas sa trabaho para sa mga indibidwal na maaaring magtrabaho ngunit kailangan pa rin ng suporta, ang gobyerno ng Alberta ay nagbibigay kapangyarihan sa mga taong may kapansanan upang ituloy ang kanilang mga hilig, na humahantong sa isang mas malaking kahulugan ng layunin at pinabuting kalidad ng buhay.

Ang Alberta ay nagbibigay ng ilan sa mga pinaka-komprehensibong suporta sa bansa para sa mga taong may kapansanan, at ang matagal ng programa ng Assured Income for the Severely Handicapped (AISH) ay mananatiling naroroon pa rin para sa mga may permanenteng at malubhang kapansanan na hindi makapagtrabaho. Ang mga kasalukuyang nasa AISH ay patuloy na makakatanggap ng kanilang mga benepisyo, at ang mga aplikasyon ay magpapatuloy na maproseso upang matiyak na ang mga karapat-dapat na aplikante ay makakatanggap ng mga benepisyo sa lalong madaling panahon. Ang gobyerno ng Alberta ay nakatuon upang matiyak na ang lalawigan ay patuloy na magkaroon ng pinakamahasag na mga programa sa kapansanan sa Canada.

Simula sa Hulyo 2026, ang mga aplikante ng tulong sa kita ng kapansanan ay susuriin para sa parehong bagong programa at AISH, na tinitiyak ang mga karapat-dapat na mga aplikante ay inilalagay sa programa na naangkop sa kanilang natatanging sitwasyon. Upang gawing mas mabilis at mas ma-akses ang proseso ng pagsusuri ng medikal, ang mga aplikante ay makikipag-ugnay sa isang listahan ng mga paunang-kwalipikadong mga medikal na propesyonal na magkukumpleto ng kanilang komprehensibong pagtatasa ng medikal. Bilang karagdagan, ang mga pag-apruba ng aplikasyon ay mapapabilis sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang bagong lupon ng pagsusuri na binubuo ng mga medikal na propesyonal na may kadalubhasaan na kinakailangan upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng mga aplikante. Ang mga pagpapabuti na ito ay titiyakin na

ang mga Albertans na may mga kapansanan ay makakakuha ng mga suporta na kailangan nila nang mas maaga.

Mabilisang kaalaman

- Noong 2024, ang lalawigan ay namuhunan ng higit sa \$ 3.5 bilyon upang suportahan ang mga Albertans na may kapansanan, ang pinakamataas na halaga kailanman.
- Ang bagong Alberta Disability Assistance Program ay magiging operatiba sa Hulyo 2026.
- Ang mga kasalukuyang nasa AISH ay patuloy na makakatanggap ng kanilang mga benepisyo.
 - Ang lahat ng kasalukuyang mga kliyente ng AISH ay makakatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa bagong programa sa Marso.
 - Ang mga kliyente ay maaari ring makipag-ugnay sa kawani o Alberta supports kung mayroon silang mga katanungan o nais na karagdagang impormasyon.

Kaugnay na impormasyon

- [Alberta Disability Assistance Program \(Programang Tulong sa mga May Kapansanan sa Alberta\)](#)
- [Talaan ng impormasyon](#)

Multimedia

- [Panoorin ang kumperensya ng balita](#)

Mga katanungan ng media

[Ashley M. Stevenson](#)

587-357-2141

Press Secretary, Seniors, Community and Social Services